

ที่ กส ๐๐๓๒.๐๐๕/ว ๑๒๒๑๔



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนบายพาส-ทุ่งมน กส ๔๖๐๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ชี้แจงเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพยาบาลวิชาชีพ
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือชมรมพยาบาลวิชาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ พิเศษ/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ชมรมพยาบาลวิชาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอความเป็นธรรมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพสต.) ตามกรอบโครงสร้างใหม่ของหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว๑๗๐๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และชมรมพยาบาลวิชาชีพอ้างว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการอนุมัติให้ใช้กรอบอัตรากำลังของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค นั้น ซึ่งทางกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ประสานผู้รับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วแจ้งว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งให้ส่วนราชการตรวจอัตรากำลังและวางแผนอัตรากำลังรวมถึงการจ้างบุคลากรของส่วนราชการไม่ให้เกินกรอบขั้นสูงและการบริหารตำแหน่งตาม โปรแกรมในระบบ HROPS

อนึ่ง กรอบโครงสร้างของส่วนราชการที่ได้รับดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันและขอสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานปลัดกระทรวงแต่อย่างใด ซึ่งช่วงวันที่ ๕-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เชิญผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมและชี้แจงการจัดอัตรากำลังตามกรอบโครงสร้างใหม่ของส่วนภูมิภาค และแจ้งว่าส่วนกลางจะมีการประชุมสัญจรไปตามเขตต่างๆ ทั้ง ๑๒ เขตในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้ง

ส่วนกรณีของการย้ายเปลี่ยนสายงานของ นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพสต.) ที่มีคุณสมบัติในการสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตนั้น ขอเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการตามระเบียบดังนี้.-

๑. ในการย้ายเปลี่ยนสายงานทุกสายงานและตำแหน่งทุกประเภทกรณีผู้ได้รับวุฒิเพิ่มได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายเปลี่ยนสายงานและยื่นคำร้องเองทุกรายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นเสนอจังหวัดเพื่อส่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาและจัดสรรตำแหน่งมาให้จังหวัดดำเนินการตามระเบียบในสายงานพยาบาลวิชาชีพก็เช่นเดียวกัน

๒. เดิมตำแหน่ง หัวหน้าสถานีนอมัย หรือ ผอ.รพสต. กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าไม่สามารถให้ย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ แต่ภายหลังได้พิจารณาและมีการจัดสรรตำแหน่งว่างให้กรณีผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนสายงานเป็นพยาบาลวิชาชีพบุคคลดังกล่าวหากประสงค์จะย้ายเป็นพยาบาลวิชาชีพจะต้องย้ายออกจากตำแหน่งหัวหน้าสถานีนอมัย หรือ ผอ.รพสต. ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเจ้าตัวก็ต้องยืนยันและแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองทุกกรณีตามลำดับขั้นตอนของระเบียบในการย้ายเปลี่ยนสายงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาตามระเบียบกำหนดต่อไป

๓. ในประเด็นที่ชมรมพยาบาลวิชาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่ากรณีมีตำแหน่ง ผอ.รพสต.ว่างลงควรเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพ (สำหรับคนที่เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.รพสต.และย้ายออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพสต.) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้นั้น กรณีดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วว่าหากมีความประสงค์จะกลับเข้าไปสู่ตำแหน่ง ผอ.รพสต. อีกนั้นก็สมัครได้ ทั้งนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และระเบียบกำหนด ส่วนกรอบโครงสร้างจะถูกกำหนดใหม่ให้เป็นตำแหน่ง ผอ. รพสต.(พยาบาลวิชาชีพ) ได้หรือไม่นั้นจะต้องรอความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาและสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้จังหวัดดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องก่อน และทางชมรมพยาบาลวิชาชีพฯ แจ้งว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.รพสต. นั้นคงไม่ใช่เพราะการดำเนินการย้ายเปลี่ยนสายงานของแต่ละบุคคลเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวและจะต้องยื่นความประสงค์เองทุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๒๑๑๕

โทรสาร ๐๔๓-๘๑๔๖๒๐